

Kính gửi: - Trưởng các phòng: Tài chính-KH; Kinh tế-HT; Tài nguyên-MT; Nông nghiệp&PTNT; Nội vụ; Tư pháp; Văn hóa-TT;  
- Chi cục Thuế huyện Hoàng Hóa;  
- Đoàn thanh niên huyện Hoàng Hóa;  
- Ngân hàng NN&PTNT; Ngân hàng chính sách xã hội  
- Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hoàng Hóa;  
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 20/7/2017 Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc phát triển doanh nghiệp năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau:

**1. Công tác tuyên truyền, khuyến khích khởi sự doanh nghiệp.**

Phòng Văn hóa thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị để hoàn thành các nội dung công việc sau:

+ Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chuyển tải thông điệp đến mọi người dân về văn hóa khởi nghiệp, kinh doanh (hoàn thành xong trước ngày 15/8/2017).

+ Phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, Đoàn thanh niên huyện xây dựng chương trình và tổ chức các cuộc thi khuyến khích khởi nghiệp (hoàn thành xong trong tháng 8/2017)..

+ Phối hợp với Trung tâm văn hoá-TDĐT huyện xây dựng các khẩu hiệu, hình ảnh trực quan trên Trang Thông tin điện tử huyện, các pano, băng rôn, áp phích... tuyên truyền, cổ động khởi nghiệp. Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện các bài viết về văn hóa khởi nghiệp thu hút sự quan tâm trong giới thanh niên (hoàn thành xong trước ngày 15/8/2017).

+ Phối hợp với phòng Tư pháp hoàn thành nội dung tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc thành lập doanh nghiệp để tổ chức tuyên truyền (hoàn thành xong trước ngày 15/8/2017).

+ Phối hợp với phòng Tài chính-KH về hoàn thành nội dung tuyên truyền, vận động, rà soát các hộ kinh doanh có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp (hoàn thành xong trước ngày 15/8/2017).

**2. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát huy nội lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, phát triển.**

Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Kinh tế-Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị để hoàn thành các nội dung công việc sau:

+ Phối hợp với Chi cục thuế hỗ trợ khắc phục các khó khăn, hạn chế của doanh nghiệp về quản lý thuế, nguồn vốn, các quy định về thuế tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận (hoàn thành xong trước ngày 15/8/2017).

+ Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND huyện hướng dẫn đầy đủ các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư trên Trang Thông tin điện tử huyện. Hoàn thành văn bản hướng dẫn việc tuyên truyền, vận động, rà soát các hộ kinh doanh đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp (hoàn thành xong trước ngày 20/8/2017).

+ Phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp mới thu hút đầu tư đa dạng hóa ngành nghề (hoàn thành xong trong tháng 8/2017).

+ Phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại đầu tư. (hoàn thành xong trong tháng 8/2017).

+ Đầu mối với sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tốt các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân theo kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch phát triển doanh nghiệp tại Kế hoạch số 63/KH-UBND, trước ngày 15/8/2017 phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch phát triển doanh nghiệp của huyện, của xã tại hội nghị mở rộng của xã để mọi tầng lớp nhân dân nắm nội dung của kế hoạch xong trước ngày 20/8/2017; Phối hợp với Chi Cục thuế rà soát các hộ kinh doanh, xác định các hộ kinh doanh đủ điều kiện để vận động thành lập doanh nghiệp. Các xã, thị trấn thành lập các Ban chỉ đạo, đầu mối với các phòng, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và hoàn thành chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả phát triển doanh nghiệp của địa phương và xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của đơn vị.

Đề nghị các phòng, ngành, các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan bám sát Kế hoạch số 63/KH-UBND và thời gian yêu tại công văn này để triển khai và báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài chính-KH, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa) vào ngày 21/8/2017./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Lê Văn Nhuận